

# สาร อสส.

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนได้รับทราบ และสามารถนำไปยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางการทำงานด้านการเกษตรได้ โดยเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สำหรับผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปีนี้ ได้แก่ ๑) สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร มีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมสมาชิกลดต้นทุนอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ผ่านโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ๒) สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ มีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมสมาชิกรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกถั่วเหลืองแปรรูปสหกรณ์ ๓) สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการ รวบรวมผลผลิตและแปรรูปยางพารา ๔) สหกรณ์เดินรถกระทุ้มแบน จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนางานบริการและเชื่อมโยงเครือข่ายในการบริการรถโดยสาร ๕) ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาสารนครศรีธรรมราช จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพและสวัสดิการของสมาชิก และครอบครัว ๖) สหกรณ์อ้อมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด กรุงเทพมหานคร มีความโดดเด่นในด้านการดูแลสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านโครงการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดเรื่องการดำรงเงินทุนขั้นต่ำในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของสหกรณ์ และ ๗) สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อน

เพชรโค้งข่อย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี มีความโดดเด่นในด้านการบริการผ่านโครงการรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์

ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่ ๑) กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร่องประตู จังหวัดอุดรธานี มีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมสมาชิกลดต้นทุนการผลิตผ่านโครงการนาอินทรีย์ ๒) กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จังหวัดตรัง มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาธุรกิจยางพารา ผ่านโครงการเครือข่ายยางพาราอัดก้อน และ ๓) กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงใหม่ มีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำองค์กรที่ดี สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประสพ สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ การดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรไปสู่ความเข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทิศทางที่ถูกต้องโดยตรง นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทั้งในด้านการตลาด



การบริหารองค์กร ซึ่งองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ถ่ายทอดในครั้งนี้ จะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์กรแต่ละแห่งต่อไป

ความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการตามแนวทางประชารัฐ โดยประสานความรู้จากภาครัฐและเอกชนเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการผลิตที่สนองความต้องการของตลาด เทคโนโลยี รวมทั้งส่งต่อความต้องการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไปยังภาครัฐและเอกชนต่อไป

*วิ. ไร่ทอง*

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

พฤษภาคม ๒๕๕๙